



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ ฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในกระทรวง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งแนวทางการจัดการ เรียนการสอน และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยให้ส่วนงานดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเนื่องมาจากการระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับ ในช่วงวันหยุดปีใหม่ มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อาจมีความเสี่ยงสูง นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการการศึกษาระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังต่อไปนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน

ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาจนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนสามารถประสานขอรับการสนับสนุนการสอน ระบบออนไลน์ ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคาร ๓๐ ปี

๒. การสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ให้อาจารย์ผู้สอนเลื่อนการสอบออกไป หรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล ในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้ นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบ

๓. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้วินิจฉัย โดยการเสนอแนะของหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศไว้แล้ว

๔. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ฯ นับแต่วันประกาศ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้ติดตาม ประกาศของคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พองสมุทร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจารุณี ยะพิพพะ)

พนักงานปฏิบัติงาน